

# วิจัยต่อยอด 'หญ้ารีแพร์' ชู 3 โปรดัคส์สำหรับสตรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ อภัยภูเบศร-ม.มหาสารคาม  
เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ 'หญ้ารีแพร์' คืนความสาวหญิงไทย 'สบู่ก้อน-  
ครีมบำรุง-น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้น' ขายจริงปี'58

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงเปิดตัวกระเช้าสมุนไพรของขวัญปีใหม่ ว่า กระเช้าสมุนไพรถือเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะมีประโยชน์กับทั้งผู้ให้และผู้รับ

"กระเช้าปีใหม่ที่ทำจากสมุนไพรมีความพิเศษคือ สามารถเป็นชุดสมุนไพรดูแลสุขภาพทั้งครอบครัวและทุกกลุ่มวัย เช่น โฉมหน้าสวย หางจรเข้ เซรัมบัวไฟข้าว ครีมนวดผม น้ำมันไพล ครีมไพล ยาอมกานพลู สบู่ก้อน ชาชง จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรที่เหมาะสมตามกลุ่มโรค เช่น ชุดชาชงเบญจเกสร มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ชากระเจี๊ยบมีสรรพคุณลดความดันโลหิตสูง หรือจะเป็นชุดอัญชันช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคเรื้อรังและมีเส้นใยอาหารสูงสำหรับผู้ที่มีปัญหาระบบขับถ่าย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวเหนียวดำ ฯลฯ ซึ่งมี



สรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคหัวใจ ลดไขมันคอเลสเตอรอล หรือจะเป็นกระเช้าช่วยปรับสมดุลพลังงานของระบบทางเดินอาหาร เช่น หอมแดง กระเทียมแห้ง กระวาน กานพลู ดีปลี เป็นต้น" นพ.ธวัชชัยกล่าว และว่า นอกจากนี้ ในปี 2558 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมต่อยอดหญ้ารีแพร์ และพัฒนาให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพร (โปรดัคส์แชมเปียน) ชนิดที่ 6 หลังจากที่ยกก่อนหน้านี้ได้

พัฒนาไปแล้ว 5 ชนิด ประกอบด้วย กระชายดำ กวาวเครือขาว บัวบก ไพล และลูกประคบ นพ.ธวัชชัยกล่าวว่า ในการพัฒนาหญ้ารีแพร์นั้น ขณะนี้ได้ร่วมกับทีมวิจัยของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการต่อยอดหญ้ารีแพร์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยขณะนี้ได้มีการทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว 3 แบบ แต่ยังไม่ขึ้นทดลอง ได้แก่ 1.สบู่ก้อนใช้สำหรับตัว ช่วยบำรุงผิวพรรณ เปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ช่วยกระชับจุดซ่อนเร้น ช่องคลอดฟิตไม่หย่อนยาน ได้ทุกส่วน 2.ผลิตภัณฑ์ทาผิวช่วยคืนความชุ่มชื้นทำให้ผิวตึงเนียน และ 3.น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นช่วยขจัดกลิ่น และทำให้ช่องคลอดฟิต ขณะนี้ผลิตภัณฑ์จากหญ้ารีแพร์ทั้ง 3 ตัว ยังอยู่ในช่วงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีขาย มีใช้เพื่อการทดลองเท่านั้น แต่คาดว่าจะภายในปี 2558 คนไทยจะมีผลิตภัณฑ์จากหญ้ารีแพร์ใช้แน่นอน ทั้งนี้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ตั้งใจจะพัฒนาหญ้ารีแพร์เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศ รวมถึงให้เป็นผลิตภัณฑ์เลี้ยงชีพที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องหาซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วย